

# SPU : “ศรีปทุม” จับมือ “Air Asia X” ปูทางสร้าง

## บัณฑิตคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการบิน



มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุนการฝึกอบรมนักศึกษา กับ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ สายการบินต้นทุนต่ำระหว่างประเทศที่ดีที่สุดในเอเชีย เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดอุตสาหกรรมการบิน

เมื่อ(31 ต.ค.) ณ ห้องประชุม PAPA สำนักงานสายการบินไทยแอร์เอเชีย ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ สายการบินต้นทุนต่ำระหว่างประเทศที่ดีที่สุดในเอเชีย โดย คุณนัตตา นุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ,คุณนิติโรจน์ กิจเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น ,คุณฐานุพัทธ์ รัตนนทร์ธเสนษฐ์ ผู้จัดการสถานีดอนเมือง เป็นตัวแทนจาก Air Asia X ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ,อาจารย์ธนกร ณรงค์วานิช หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน และอาจารย์ นิธนา เมลิองนนท์ ผู้จัดการอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยสายการบิน Air Asia X จะให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านธุรกิจการให้บริการ อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ยินดีให้การสนับสนุนเรื่องการพัฒนาความรู้ และศักยภาพบุคลากรของสายการบินฯ เพื่อให้สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรและประเทศชาติในภาพรวม

ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1267 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 1247

อีเมลล์ : saifon.kl@spu.ac.th เว็บไซต์ <https://www.spu.ac.th/fac/tourism/>

หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ <https://www.facebook.com/SPUTourismandHospitality/>

หรือเยี่ยมชมวิดีโอทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ [https://www.youtube.com/watch?v=WqTq88\\_XcUI](https://www.youtube.com/watch?v=WqTq88_XcUI)  
#47ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #เรียนกับตัวจริง  
ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ